

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.76 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.60 -32.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.76 บาท แข็งค่าจากระดับ 32.78 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่ารับความเสี่ยงโลกที่ลดลง คาดกรอบวันนี้ 32.60-32.90 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า จากวานนี้ ที่มีความอ่อนคลายของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมากขึ้น เนื่องจากจีนอยู่ระหว่างการพิจารณาลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐจากระดับที่ 40% มาอยู่ที่ระดับ 15% แต่ในปัจจุบันสหรัฐกำหนดภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีนที่ 27.5% ซึ่งสูงกว่าระดับที่จีนจะกำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความเสี่ยงโลกลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง สวนทางกับค่าเงินเอเชียที่แข็งค่าขึ้น

* ปอนด์แข็งค่าขึ้นเช่นกัน หลังจากที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ผ่านการโหวตไม่ไว้วางใจภายในพรรคได้สำเร็จ

* ในขณะที่เดียวกันฝั่งอิตาลีรัฐบาลส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดขาดดุลการคลังเหลือ 2% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ ที่ 2.4% เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการค้าภายในสหภาพยุโรป ดันยูโรแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์

* ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐ รายงานเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ที่ลดลงจาก 2.5% มาอยู่ที่ 2.2% ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ปรับตัวขึ้นจาก 2.1% ไปที่ 2.2% ซึ่งว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้ายังอยู่ในระดับสูง

* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้คือ การประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประเมินว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงนโยบายการเงินในการประชุมครั้งนี้ ตลาดจับตาถ้อยแถลงของประธาน ECB Mario Draghi เพื่อหาแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน อาทิ การขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้งโอกาสที่ ECB จะกลับมาใช้นโยบายซื้อสินทรัพย์ในปริมาณใหม่ รวมถึงมุมมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยูโรโซนจาก ECB โดยค่าเงินยูโรอาจปรับตัวลดลงได้ ถ้าหาก ECB ยังคงมีมุมมองที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในปริมาณใหม่และแสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 97.09 จากวานนี้ 97.37

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,771.49 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,662.01 ล้านบาท

* รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 32.769 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS